



ที่ สป ๐๖๑๙/ ๑๐๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง - แม่ทะ สป ๕๒๑๕๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดลำปางขอให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ดำเนินการติดตามรับชมการประชุมฯ ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายชื่อผู้ร่วมรับฟังการประชุมฯ และสรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นางนัญญา สมถุทธิ)
พัฒนาการอำเภอแม่ทะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferrence)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางนัญญา สมฤทธิ์	พัฒนาการอำเภอ		
๒	นายเบญจ อินตาวงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เบญจ อินตาวงศ์	
๓	นางชลิรัตน์ อินทร์วารี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ชลิรัตน์ อินทร์วารี	

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	การขับเคลื่อน Big Data การพัฒนาชุมชน กรรมการพัฒนาชุมชน	- แผนพัฒนา Big data และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ๓ เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔) - ช่องทางการเข้าใช้งาน http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/	
๒.	สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (สตร.)	๒.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ๑) ให้ทุกจังหวัดเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สร้าง การรับรู้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ส่วนราชการภาควิชาการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ลงมือ ปฏิบัติเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ การแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย รูปแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ๒) ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำองค์ความรู้และพัฒนา ตัวเอง เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือหนุนเสริม และควรที่ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าของแปลงอย่างสม่ำเสมอ ๓) ประสานความร่วมมือกับภาคราชการ ภาคีเครือข่าย อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมติดตามเยี่ยมเยียนและสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง ๒.๒ การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ต่อเนื่อง) ๑) เชื่อมโยงความร่วมมือกับแปลงครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และครัวเรือนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแกนกลางสำคัญในการขับเคลื่อนการปลุกผัก และผลักดันให้เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์หรือธนาคารเมล็ดพันธุ์ ๒) ใช้กลไกประชารัฐจังหวัดหรือเทรคเตอร์ ช่วย สนับสนุนและขับเคลื่อนระบบการตลาดให้กับกลุ่ม เกษตรกรปลูกพืชผักหรือชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เพื่อนำ ผลผลิตที่ได้เข้าสู่ระบบ ๔ ร. ต่อไป	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>๒.๓ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”</p> <p>๑) ให้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ผ่านช่องทางออนไลน์ และเครือข่ายภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) ให้จังหวัดสำรวจความต้องการและส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดอย่างทั่วถึง และให้มีแผนการขับเคลื่อนงานที่เชื่อมโยงองค์ความรู้สมัยใหม่โดยไม่ทำลายภูมิปัญญาดั้งเดิม</p> <p>๓) คัดสรรทีมงานจากภาคีเครือข่ายของชุมชน อาทิ เครือข่ายตลาดนัด, เครือข่าย OTOP และนักพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันมากขึ้น</p> <p>๒.๔ การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</p> <p>๑) ให้มีการประชุมเพื่อให้มีเวทีสำหรับการวางแผนขับเคลื่อนงาน ตลอดทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค หรือ SWOT ให้ชัดเจน</p> <p>๒) ให้คัดสรรทีมงานจากภาคีเครือข่ายของชุมชน เช่น เครือข่ายตลาดนัด, เครือข่าย OTOP และนักพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันมากขึ้น</p> <p>๓) ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อของบประมาณในการสนับสนุนการขับเคลื่อน โดยเชื่อมโยงงานภารกิจ/พื้นที่ ทั้ง ๓ ด้าน ๕ กระบวนงาน อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒.๕ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๑) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกลุ่มและสมาชิกในการเขียนโครงการ และหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒) ให้กำหนดแนวทางการติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อตกลงตามสัญญา และบรรลุเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓) ให้นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเรื่องกฎหมาย ขั้นตอนการชำระหนี้และบทลงโทษกรณีการผิดชำระหนี้ โดยเน้นย้ำให้ใช้วิธีเจรจา ไกล่เกลี่ย เป็นการเบื้องต้น</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>๒.๖ การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑) ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนศึกษาทำความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒) ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี ๒๕๖๔ เพื่อยืนยันข้อมูลและสอบถามความต้องการของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์</p> <p>๓) ขอให้คำนึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ให้ใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไป ใช้ความเข้าใจ เข้าถึง</p> <p>๔) จังหวัดจะต้องให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับทีมปฏิบัติการในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล</p>	
๓.	การจัดงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด ๑๙ (สภว.)	<p>ประเด็นเน้นย้ำจังหวัด</p> <p>๑) ทบทวนรายชื่อ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ</p> <p>๒) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ภายในงาน ต้องได้รับกรมฉีควัคซีนโควิด-๑๙ ก่อนเข้าร่วมงาน ๒ เข็ม ขึ้นไป และต้องมีผลการตรวจติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่รับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขไม่เกิน ๗๒ ชม.</p> <p>๓) จังหวัดดำเนินการยืนยันผลการคัดกรองการฉีควัคซีนโควิด-๑๙ และผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ ภายใน ๗๒ ชม. ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่/ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เบื้องต้น ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ จะอนุญาตให้บัตรผ่านเข้าร่วมงานเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น และระหว่างการจัดงานจะมีเจ้าหน้าที่ขอตรวจเอกสารดังกล่าวกับผู้ประกอบการ OTOP อีกครั้งด้วย</p> <p>๔) ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติกับผู้ประกอบการ OTOP โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดงาน และขอความร่วมมือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทุกราย แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าในทุกวันตลอดการจัดงาน</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		๕) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายของภาครัฐ เช่น คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ หรือเราเที่ยวด้วยกันกรณีที่เป็นชุมชนท่องเที่ยววันวิถี พร้อมแสดงป้ายเข้าร่วมโครงการภายในบูทด้วย	

ลงชื่อ ชลรัตน์ อินทร์วารี ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางชลรัตน์ อินทร์วารี)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รูปภาพผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferrence)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

